

Bản tin

Điểm báo

NGÀY 26

7.2022



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK NÔNG
(PHÁT HÀNH HÀNG NGÀY)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

PHẦN A: TIN NỘI BẬT TRONG NƯỚC	1
1. Quân ủy Trung ương xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm	1
2. Ứng dụng CNTT, đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT	2
3. Thu phí, tiến tới cấm dùng để giảm rác thải nhựa dùng một lần	2
PHẦN B: TIN ĐẮK NÔNG	2
I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ.....	2
4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh Khóa 86	2
5. Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thảo luận những vấn đề được cử tri quan tâm.....	3
II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN	3
6. Mở rộng cấp mã số vùng trồng cho nông sản Tây Nguyên rộng đường xuất ngoại....	3
7. Đề nông sản "xuất ngoại" - người trồng mang tính quyết định	4
8. Hậu quả của việc trồng bơ theo phong trào	4
9. Điện gió chờ cơ chế mới	5
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI.....	5
10. Trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh ở địa bàn biên giới....	5
11. Đắk Nông trao nhà mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.....	6
12. Huyện Đắk Song: Nhận Bằng di tích lịch sử điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung	6
13. Cần sớm khắc phục những hạn chế để đảm bảo tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	6
14. 70 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đón tiếp khách	7
15. Tri thức hóa nông dân: (Bài 7) Không đến trường, tự học ở nhà mà đoạt nhiều chứng chỉ quốc tế	7
16. Xử lý kịp thời dây dẫn bị tua trên đường dây thường xuyên mang tải cao	8
IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG	8
17. Lực lượng Quân sự huyện Đắk Mil: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội	8

PHẦN A: TIN NỘI BẬT TRONG NƯỚC

- Quân ủy Trung ương xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên sai phạm (VOV.vn 25/7). Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ

Bản tin Điểm báo ngày 26/7/2022

chức hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đó là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. [Về đầu trang](#)

<https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-chinh-don-dang/quan-uy-trung-uong-xu-ly-nghiem-cac-cap-uy-to-chuc-dang-dang-vien-sai-pham-post958904.vov>

- **Ứng dụng CNTT, đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT** (*Nld.com.vn* 25/7). BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động “VssID - BHXH số” nhằm thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT các thông tin, tiện ích, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ BHYT giấy và sổ BHXH giấy. Ứng dụng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thủ tục khám chữa bệnh (KCB) BHYT của người dân, cung cấp các thông tin liên quan đến việc KCB, lịch sử KCB BHYT... giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin KCB, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự công khai, minh bạch của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách. [Về đầu trang](#)

<https://vov.vn/xa-hoi/ung-dung-cntt-don-gian-hoa-thu-tuc-tao-thuan-loi-cho-nguoi-tham-gia-bhyt-post958944.vov>

- **Thu phí, tiền tối cấm dùng để giảm rác thải nhựa dùng một lần** (*Laodong.vn* 25/7). Theo công bố ngày 25.7.2022 của Ngân hàng Thế giới, phần lớn chất thải nhựa làm ô nhiễm sông và biển ở Việt Nam là đồ nhựa dùng một lần, có giá trị thấp như túi nilon, hộp đựng thực phẩm và ống hút. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm do những vật dụng bằng nhựa này gây ra, Việt Nam cần thực hiện cắt giảm dần các sản phẩm này theo giai đoạn, đi kèm với việc khuyến khích các sản phẩm thay thế và cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/xa-hoi/thu-phi-tien-toi-cam-dung-de-giam-rac-thai-nhua-dung-mot-lan-1072706.ldo>

PHẦN B: TIN ĐẮK NÔNG

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

- **Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh Khóa 86** (*Daibieunhandan.vn* 25/7; *Quochoi.vn* 25/7). Chiều 25.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gặp mặt thân mật các học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Khóa 86).

Vui mừng đón các học viên của Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tới thăm Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, trong những

năm qua, thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Quân đội giao, Học viện Quốc phòng đã tổ chức nhiều khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các cán bộ là đối tượng 1 với hàng chục nghìn lượt cán bộ cao cấp các ngành, các cấp tốt nghiệp ra trường.

Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Lãnh đạo Quốc hội đã quan tâm tới công tác đào tạo, trang bị kiến thức cũng như động viên tinh thần đối với các học viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười - Lớp trưởng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh chia sẻ, 68 học viên của lớp đến từ nhiều vùng miền khác nhau, hiện công tác tại nhiều ban, bộ, ngành và đang nắm giữ những vị trí quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nêu rõ, khóa học này đã giúp các học viên trang bị thêm nhiều kiến thức mới để ứng phó với các diễn biến quốc phòng, an ninh trong thực tế. Qua đó, giúp các học viên có thêm kinh nghiệm trong công tác, áp dụng hiệu quả nhất những tri thức có được cho công việc tại các ban, bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. [Về đầu trang](#)

<https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-gap-mat-hoc-vien-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-khoa-86-i296377/>
<https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-nguyen-duc-hai.aspx?itemid=66860>

- **Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thảo luận những vấn đề được cử tri quan tâm** (*Truyenhinhdaknong.vn* 25/7). Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 26/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành thảo luận tại hội trường dưới sự điều hành của Thường trực HĐND tỉnh.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu. Những ý kiến thảo luận của các đại biểu sẽ giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm. UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 mà HĐND tỉnh đã đề ra.

Theo chương trình, sáng ngày 26/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tiến hành chất vấn các đơn vị gồm: Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế và Sở Nội vụ. [Về đầu trang](#)

<https://truyenhinhdaknong.vn/news/ky-hop-thu-4-hdnd-tinh-thao-luan-nhung-van-de-duoc-cu-tri-quan-tam-13657.htm>

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN

- **Mở rộng cấp mã số vùng trồng cho nông sản Tây Nguyên rộng đường xuất ngoại** (*Laodong.vn* 25/7). Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk đang cùng với người nông dân tích cực mở rộng đăng ký cấp mã số vùng trồng. Việc này nhằm giúp nông sản của Tây Nguyên rộng đường xuất ngoại.

Vừa xoài lớn nhất tỉnh Đắk Nông nằm ở xã Đắk Gản, huyện Đắk Mil đã được cấp mã số vùng trồng với diện tích 88ha. Theo UBND huyện Đắk Mil, việc áp dụng sản

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một trong những yếu tố quan trọng để xoài Đắc Gắn được cấp mã số vùng trồng.

Sau khi được cấp mã số, vùng sản xuất xoài ở xã Đắc Gắn đã thay đổi theo hướng tích cực. Thành công nhất với người nông dân nơi đây là sản phẩm xoài có xuất xứ từ xã Đắc Gắn đã được nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Úc, Mỹ... chấp nhận. Việc này không chỉ giúp xoài Đắc Gắn có đầu ra rộng mở hơn mà giá thành cũng cao hơn.

Tỉnh Đắc Nông cũng đã đề nghị Cục Bảo vệ thực vật quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách lĩnh vực tham mưu cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Qua đó, giúp các đơn vị, cá nhân nắm được các quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/kinh-doanh/mo-rong-cap-ma-so-vung-trong-cho-nong-san-tay-nguyen-rong-duong-xuat-ngoai-1072646.ldo>

- **Để nông sản "xuất ngoại" - người trồng mang tính quyết định** (*Baodaknong.org.vn 26/7*). Theo ngành chức năng, các điều kiện về xuất khẩu nông sản vào các thị trường quốc tế không phải là quá khó. Các điều kiện xuất khẩu cũng đã được Bộ NN-PTNT quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774/2020/BVTV, nhưng nó cũng đòi hỏi tinh thần tự giác từ phía người sản xuất mới hiệu quả.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hộ, nhóm hộ đã tham gia vào HTX, tổ hợp tác, nhóm cùng sở thích... để sản xuất cùng một loại cây trồng. Vì thế, nhiều nơi đã hình thành được các vùng trồng có quy mô, có thể đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của ngành chức năng, diện tích trồng tập trung có áp dụng đồng đều kỹ thuật canh tác vẫn chưa nhiều. Do đó, hạn chế này cần được quan tâm, khắc phục.

Theo Sở NN-PTNT, thực tiễn ở Đắc Nông, tỷ lệ bà con có thói quen về sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu chưa nhiều. Do đó, đòi hỏi nhà nông phải nêu cao tinh thần chủ động, tự nguyện tiến hành các biện pháp sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Tinh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, cơ hội cho nông sản xuất khẩu, nhất là vào thị trường Trung Quốc, đang rất lớn. Bởi thị trường này có hơn 1,4 tỷ dân. Thế nhưng, muốn tranh thủ được điều này, bên cạnh sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả của cơ quan chức năng thì sự chủ động, tự giác trong sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ phía người sản xuất có ý nghĩa lớn. [Về đầu trang](#)

<http://baodaknong.org.vn/kinh-te/%C3%B0e-nong-san-xuat-ngoai-nguoi-trong-mang-tinh-quyet-dinh-94206.html>

- **Hậu quả của việc trồng bơ theo phong trào** (*Kênh VTV1 – Bản tin Chào buổi sáng ngày 26/7*). Trong thời gian vừa qua, ở huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông, nhiều nông dân đã không ngần ngại ghép cải tạo, trồng các giống bơ mới. Tuy nhiên do chạy theo phong trào nên hầu hết bà con đã bỏ qua những yếu tố rủi ro như chất lượng giống, thị trường tiêu thụ.



ĐN-26072022-CBS-VTV.mp4

[Về đầu trang](#)

- **Điện gió chờ cơ chế mới** (*Baodauthau.vn 25/7*). Cả nước hiện có 750 dự án điện gió trên bờ và gần bờ với tổng công suất khoảng 103 GW đã được quy hoạch, đề xuất bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, mới chỉ có 84 dự án được đưa vào vận hành, trong đó có 69 dự án với tổng công suất phát gần 3.300 MW được hưởng cơ chế giá ưu đãi theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg.

Từ khi cơ chế giá ưu đãi kết thúc, một số dự án điện gió đã hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia nhưng chưa được công nhận vận hành thương mại (COD), phải chờ cơ chế đã tạo “nút thắt” cho lĩnh vực này”, một doanh nghiệp đầu tư điện gió chia sẻ.

Tại Dự án Điện gió Nam Bình 1 (Đắk Nông), 9 cột điện gió với tổng công suất 29,7 MW đang “đứng yên” chờ cơ chế. Ông Lương Duy Nam, Giám đốc dự án Công ty CP Nam Bình cho biết, dù đã đóng điện thành công trạm biến áp và hòa lưới điện quốc gia từ ngày 29/10/2021, nhưng Nhà máy vẫn chưa được công nhận COD.

Trước nghịch lý này, ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), băn khoăn, Quyết định 39 đã hết hiệu lực nhưng chưa có chính sách mới về giá bán điện. Chính sách cần phải dễ dự báo và cho doanh nghiệp biết sớm, cụ thể để có lộ trình kế hoạch, động lực hoàn thiện dự án.

Để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư điện gió, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ chuyển sang cơ chế đấu thầu mua điện. Cụ thể, EVN sẽ là đơn vị đấu thầu, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Giá mua điện sau đấu thầu sẽ áp dụng trong 3 năm (đến năm 2025). Sau thời gian này, các dự án điện gió, điện mặt trời sẽ phải đấu thầu tiếp theo quy định do Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành. Đồng tiền tính giá là VND (đồng/kWh) và không điều chỉnh biến động theo tỷ giá VND/USD. Nhà máy điện sẽ được huy động theo yêu cầu của hệ thống điện, tuân thủ quy định về quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và các quy định khác liên quan; đảm bảo an ninh hệ thống điện.

[Về đầu trang](#)

<https://baodauthau.vn/dien-gio-cho-co-che-moi-post126497.html>

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI

- **Trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh ở địa bàn biên giới** (*Baovephapluat.vn 25/7; Cadn.com.vn 25/7; Vietnamhoinhap.vn 25/7*). Ngày 25/7/2022, Khối thi đua số 9 UBND tỉnh Đắk Nông do VKSND tỉnh làm khối trưởng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đến thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk N’Drung, huyện biên giới Đắk Song và xã Đắk Búk So, huyện biên giới Tuy Đức.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tại những điểm đến, Đoàn công tác của Khối thi đua số 9 UBND tỉnh Đắk Nông đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 phần quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho 30 hộ gia đình chính sách, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình chính sách, thương, bệnh binh trên địa bàn bon Bu Boong, xã Đắk N’Drung (bon kết nghĩa với Chi đoàn VKSND tỉnh và Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh). [Về đầu trang](#)

<https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/trao-tang-qua-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-thuong-benh-binh-o-dia-ban-bien-gioi-125936.html>

<https://cadn.com.vn/khoi-thi-dua-so-9-ubnd-tinh-dak-nong-trao-tang-qua-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-thuong-benh-binh-o-dia-ban-bien-gioi-post264307.html>

<https://vietnamhoinhap.vn/vi/dak-nong-chung-tay-nghia-tinh-tren-dia-ban-bien-gioi-39132.htm>

- **Đắk Nông trao nhà mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn** (*Laodong.vn* 25/7). Ngày 25/7, Liên đoàn Lao động huyện Đắk R'lấp đã tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho cô Nguyễn Thị Quyên là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại thôn 7, xã Đắk Wer.

Chị Nguyễn Thị Quyên hiện đang công tác tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, ở huyện Đắk R'lấp. Gia đình chị Quyên có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình nuôi hai con ăn học. Do đó, nhiều năm qua, mẹ con chị phải ở nhà thuê.

Trước hoàn cảnh này, được sự hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm công đoàn” huyện Đắk R'lấp, chị Quyên đã xây dựng được căn nhà kiên cố, có diện tích 80m². Trong đó, Quỹ “Mái ấm công đoàn” huyện Đắk R'lấp hỗ trợ 50 triệu đồng. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/cong-doan/dak-nong-trao-nha-mai-am-cong-doan-cho-giao-vien-co-hoan-canhh-kho-khan-1072677.ldo>

- **Huyện Đắk Song: Nhận Bằng di tích lịch sử diễm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung** (*Moitruongvadothi.vn* 26/7). Ngày 26/7, tại Đền Đạo Trung xã Năm N'Jang, UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh diễm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung.

Các hoạt động dâng hương tưởng niệm; tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh được tổ chức đồi Đạo Trung thôn 9 xã Năm N'Jang địa danh lịch sử gắn liền với sự hy sinh bất khuất và truyền thống cách mạng của dân tộc.

Địa diễm đồi Đạo Trung đã được huyện Đắk Song xây dựng nhà tưởng niệm ghi danh 39 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc với tổng diện tích hơn 7.000 m² và ngày 22/11/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2007 xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử địa diễm ghi dấu trận đánh Đồi Đạo Trung thuộc xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở VH TT & DL Nguyễn Minh Quang đề nghị UBND huyện Đắk Song cần sớm có kế hoạch mở rộng diện tích di tích, xây dựng, tôn tạo, bảo vệ phát huy giá trị lịch sử văn hóa xứng tầm với giá trị ý nghĩa lịch sử của di tích. Thường xuyên tổ chức cho thanh niên, học sinh, Nhân dân đến đây để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc. [Về đầu trang](#)

<https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-dak-song-nhan-bang-di-tich-lich-su-diem-ghi-dau-tran-danh-doi-dao-trung-a107050.html>

- **Cần sớm khắc phục những hạn chế để đảm bảo tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông** (*Truyenhinhdaknong.vn* 25/7). Sáng ngày 25/7, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp đề nghe Đoàn chuyên gia tư vấn báo cáo kết quả khảo sát và định hướng phát triển Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương vùng CVĐC dự.

Sau 3 ngày kiểm tra thực tế 3 tuyến trải nghiệm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các chuyên gia đánh giá một số điểm tham quan đã bị hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó, một số bảng biển thông tin tại các điểm di sản đều bị hư hỏng nặng, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là một trong những thách thức lớn đối với tỉnh Đắk Nông cho lần thẩm định tiếp theo vào năm 2023.

Theo Tiến sĩ Guy Matini, tỉnh Đắk Nông phải có giải pháp hắc phục sớm các tồn tại và phải xây dựng được những điểm nhấn đặc biệt thu hút; đồng thời chuẩn bị tốt cho Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 sắp diễn ra. Tiến sĩ Guy Martini cũng đã tư vấn chi tiết một số khâu tổ chức Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20.

Theo kế hoạch, khoảng cuối tháng 8/2022, các chuyên gia sẽ ban hành báo cáo chính thức kết quả làm việc của chuyến công tác lần này; sau đó sẽ cung cấp kế hoạch chi tiết về một số công việc cụ thể giúp tỉnh chuẩn bị tốt cho đợt tái thẩm định năm 2023. [Về đầu trang](#)

<https://truyenhinhdaknong.vn/news/can-som-khac-phuc-nhung-han-che-de-dam-bao-tai-tham-dinh-danh-hieu-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-dak-nong-13653.htm>

- **70 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đón tiếp khách** (*Baodaknong.org.vn* 26/7). Sáng 26/7, tại TP.Gia Nghĩa, Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đón tiếp khách cho hơn 70 học viên là người làm công tác lễ tân, đón tiếp khách tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm du lịch... trên địa bàn TP. Gia Nghĩa và các huyện Đắk Song, Đắk R'lấp.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận các nội dung như: Kỹ năng cơ bản trong lễ tân đón tiếp; Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp với khách trong lễ tân đón tiếp; Triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Thực hành kỹ năng đón tiếp khách...

Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ có được những kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công tác đón tiếp khách du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 28/7. [Về đầu trang](#)

<http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/70-hoc-vien-tham-gia-boi-duong-nghiep-vu-le-tan-don-tiep-khach-94211.html>

- **Tri thức hóa nông dân: (Bài 7) Không đến trường, tự học ở nhà mà đạt nhiều chứng chỉ quốc tế** (*Nongnghiep.vn* 26/7; *Nông nghiệp Việt Nam* 26/7, tr4). Vợ anh Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và công nghệ TOTA - chủ trang trại sinh thái đặc biệt ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông kể: Khi còn ở TP.HCM, chị mở trường mầm non, tính đi từ đó lên cấp I, II, III rồi trường nghề thành một hệ thống với mong muốn giáo dục một con người từ lúc nhỏ đến khi có nghề.

Chị tiếp cận nhiều phương pháp giáo dục mới trên thế giới, nhưng ở Việt Nam nó lại không được chấp nhận, nên chị quyết định dừng lại. Khi con lớn Lê Cẩm Hà đang học lớp 4 ở một trường quốc tế, gia đình chị quyết định cho con gái dừng học và học theo homeschool (học ở nhà), một chương trình học của Mỹ có kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cấp bằng.

Anh Lê Ngọc Anh nhận xét: “Kết quả việc học ở nhà của hai cháu nhà tôi còn hơn cả tuyệt vời. So với các bạn cùng tuổi, thậm chí hơn vài ba tuổi thì con hơn hẳn về kỹ năng sinh tồn, khi bố mẹ không có nhà có thể tự mình chế biến những món ăn yêu thích dựa trên nguồn thực phẩm có sẵn. Chúng tôi làm mô hình sản xuất nông nghiệp tuần

hoàn, khi có dự án của nước ngoài hay những cuộc thi chống biến đổi khí hậu của Châu Âu thì các con cùng tham gia, cùng được đào tạo. Các con được học tất cả những gì thuộc về khởi nghiệp doanh nghiệp, cách bán sản phẩm ra thị trường, cách khảo sát thị trường, cách tính toán giá cost, lợi nhuận ra sao...

“Unschool có cái hay là sản phẩm giáo dục được định hình là ai, là cái gì trước, rồi mới tìm đường đi đến đó. Định hướng của vợ chồng tôi cho hai cháu sẽ là doanh nhân, là người hoạt động cộng đồng, bởi thế những gì liên quan đến thi học, để trở thành, còn không thì bỏ qua”, anh Lê Ngọc Anh chia sẻ. [Về đầu trang](#)

<https://nongnghiep.vn/tri-thuc-hoa-nong-dan-bai-7-tu-hoc-van-doat-nhieu-chung-chi-quoc-te-d328381.html>

- **Xử lý kịp thời dây dẫn bị tưa trên đường dây thường xuyên mang tải cao** (*Tapchicongthuong.vn* 25/7). Truyền tải điện Đắk Nông vừa phát hiện và xử lý kịp thời dây dẫn bị tưa trên đường dây thường xuyên mang tải cao.

Ngày 21/7/2022, trong khi sử dụng thiết bị bay không người lái UAV thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dây dẫn, dây chống sét tại khoảng cột 183 – 184 đường dây 220 kV Đắk Hòa – Đắk Nông, Truyền tải điện Đắk Nông (thuộc Công ty Truyền tải điện 3 – PTC3) đã phát hiện dây dẫn số 2 pha B bị tưa dây tại 02 điểm, mỗi điểm bị đứt 05 sợi nhôm, khoảng cách giữa hai điểm tưa dây cách nhau khoảng 2m.

Sau hơn 02 giờ làm việc, nhờ áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cùng với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, nhóm công tác đã hoàn thành công việc và trao trả đường dây vào lúc 18h51 cùng ngày.

Giám đốc Truyền tải điện Đắk Nông cho biết thêm: Việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý vận hành kết hợp với áp dụng hiệu quả những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp cho Truyền tải điện Đắk Nông phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của các thiết bị trên lưới truyền tải điện, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. [Về đầu trang](#)

<https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xu-ly-kip-thoi-day-dan-bi-tua-tren-duong-day-thuong-xuyen-mang-tai-cao-90393.htm>

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG

- **Lực lượng Quân sự huyện Đắk Mil: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội** (*Baodaknong.org.vn* 25/7). Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đắk Mil luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công được xem là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vào các dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm lớn trong năm, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Những việc làm thiết thực, tình nghĩa trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thể hiện ý thức, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của cán bộ, chiến lực lượng Quân sự huyện Đắk Mil đối với

những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ những khó khăn với các đồng chí, đồng đội, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". [Về đầu trang ./.](#)

<http://baodaknong.org.vn/quoc-phong-an-ninh/llqs-huyen-%C3%B0ak-mil-thuc-hien-tot-chinh-sach-hau-phuong-quan-doi-94185.html>

*Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông.
Điện thoại: (0261) 6555602
Email: bcxb.sttt@daknong.gov.vn*